

อุทาหรณ์สอนครู



ทุจริตกรณีมิใช้งานในหน้าที่

ดร.โสภิต วนิชย์ถนอม
นิติกร ศรจ.สระแก้ว

ข้าราชการได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้นำเงินไปชำระค่าโทรศัพท์ของสำนักงาน แม้ว่าการชำระค่าโทรศัพท์จะไม่ใช้งานในหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ แต่เนื่องจากการสั่งการในเรื่องของราชการที่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อนำเงินค่าโทรศัพท์ไปใช้ส่วนตัว ถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ถูกไล่ ออกจากราชการ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗^๑ มาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด” วรรคสอง บัญญัติว่า “ห้ามมิให้อาศัย หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจและหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น” วรรคสาม บัญญัติว่า “การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง” **อุทาหรณ์** ข้าราชการได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้นำเงินไปชำระค่าโทรศัพท์ของสำนักงาน แม้ว่าการชำระค่าโทรศัพท์จะไม่ใช้งานในหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย แต่เนื่องจากการสั่งการในเรื่องของราชการที่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อนำเงินค่าโทรศัพท์ของสำนักงานไปใช้จ่ายค่าเหมารถขนส่งของ และไปส่งสามเณรที่ต่างจังหวัด ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัว จึงเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยความผิดกรณีทุจริตต้องลงโทษไล่ออกจากราชการ (หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖) (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๔/๒๕๕๐)

อุทาหรณ์สอนครู การทุจริตต่อหน้าที่ราชการมิใช่เกิดได้เฉพาะหน้าที่ตามกฎหมายหรือคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น การทุจริตอาจเกิดจากหน้าที่ที่สั่งการด้วยวาจาก็ได้ แต่ต้องเป็นการสั่งในเรื่องของหน้าที่ราชการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
กลุ่มงานวินัยและนิติการ โทร.๐-๓๗๕๕-๐๒๔๕

^๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗. (๒๕๔๗, ๒๓ ธันวาคม).
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๗๙ ก. หน้า ๒๒-๗๔.